

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v tham gia ý kiến về đề nghị xin phê duyệt chủ trương thực hiện nhiệm vụ: Xác định chiều rộng, ranh giới và cấm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển của tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Nhận được Văn bản số 1287/SKHĐT-KTNN ngày 09/3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến giải quyết đề nghị xin phê duyệt chủ trương thực hiện nhiệm vụ: Xác định chiều rộng, ranh giới và cấm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển của tỉnh Thanh Hóa; sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia ý kiến như sau:

### **1. Đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường**

Thanh Hóa là tỉnh ven biển có chiều dài đường bờ biển 102 km. Khu vực biển là vùng kinh tế động lực và tập trung nhiều dự án đầu tư, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường biển của cộng đồng doanh nghiệp, dân cư còn hạn chế, một số khu vực ven biển bị khai thác, sử dụng bất hợp lý, người dân ở nhiều địa phương không được tiếp cận và sử dụng biển như một dạng tài nguyên chung. Để từng bước khắc phục tồn tại nêu trên, qua đó, góp phần bảo vệ, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ, giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển, kịp thời đáp ứng được yêu cầu về quản lý nhà nước, đảm bảo việc khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên vùng bờ theo hướng bền vững; đồng thời, giải quyết và đảm bảo tiến độ đầu tư, xây dựng các dự án trọng điểm đang triển khai tại các khu vực ven biển của tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất chủ trương thực hiện nhiệm vụ xác định chiều rộng, ranh giới và cấm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thanh Hóa.

### **2. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT**

- Về sự cần thiết: Ngày 02/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 797/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thanh Hóa; theo đó, trên địa bàn tỉnh có 18 khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển với tổng chiều dài hành lang bảo vệ bờ biển là 51,777 km. Việc Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất chủ trương thực hiện nhiệm vụ xác định chiều rộng, ranh giới và cấm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thanh Hóa là cần thiết và phù hợp với Quyết định nêu trên.

- Về mục tiêu, quy mô: Mục tiêu, quy mô nhiệm vụ do Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất phù hợp với Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thiết lập hành

lang bảo vệ bờ biển và tình hình thực tế, hiện trạng khu vực biển tỉnh Thanh Hóa.

- Về địa điểm thực hiện nhiệm vụ: Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất địa điểm thực hiện nhiệm vụ thuộc địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn và thành phố Sầm Sơn là phù hợp với danh mục các địa phương trong tỉnh có các khu vực được thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển theo Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh.

- Phương pháp xác định kinh phí thực hiện nhiệm vụ: Hồ sơ đề xuất chủ trương thực hiện nhiệm vụ xác định chiều rộng, ranh giới và cấm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thanh Hóa do Sở Tài nguyên và Môi trường lập không giải trình, làm rõ cơ sở xác định kinh phí thực hiện; do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT không có cơ sở tham gia ý kiến nội dung này.

- Sự phù hợp với quy hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Theo bản đồ hiện trạng rừng tỉnh Thanh Hoá năm 2022 được Chủ tịch Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 10/03/2023, một số khu vực đầu tư trong nhiệm vụ xác định chiều rộng, ranh giới và cấm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển của tỉnh Thanh Hóa đi qua diện tích rừng trồng ven biển. Do đó, nếu nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương thực hiện, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện hạn chế tối đa ảnh hưởng đến diện tích rừng trồng ven biển và thực hiện đúng theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017, Quyết định số 1662/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án: Bảo vệ và phát triển rừng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thời gian thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất thời gian thực hiện nhiệm vụ trong 2 năm sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện. Tuy nhiên, theo Phụ lục 2, Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 05/9/2022 của UBND tỉnh kế hoạch và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Thanh Hóa; nhiệm vụ xác định chiều rộng, ranh giới và cấm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển của tỉnh Thanh Hóa có thời gian thực hiện trong 02 năm (từ 2022 – 2023), kinh phí thực hiện được dự kiến bố trí trong năm 2022, 2023. Do đó, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ nội dung nêu trên để đề xuất thời gian thực hiện nhiệm vụ cho phù hợp.

- Nội dung khác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Nếu nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương thực hiện, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình triển khai thực hiện hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản và hậu cần nghề cá của người dân, không ảnh hưởng đến neo đậu của các tàu cá ven bờ tại các xã, phường bãi ngang trên địa bàn tỉnh; đồng thời, căn cứ vị trí các tuyến đê biển và hành lang bảo vệ đê biển (quy định tại Điều 23 Luật Đê điều và Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của UBND tỉnh quy định hành lang bảo vệ đối với đê sông cấp IV, cấp V và hành lang bảo vệ đê biển trên địa bàn tỉnh) để xác

định chiều rộng, ranh giới và cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển phù hợp với thực tế và các quy định hiện hành

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**

**Cao Văn Cường**